



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

.....
อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครฯ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาดังกล่าว เรียบร้อยแล้วจะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ 23 กันยายน 2560 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1087/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 9 คน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดำเนินการดังต่อไปนี้

- ก. กรณีเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 1 ให้ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย (โปรดติดตามดูประกาศของมหาวิทยาลัย)
- ข. กรณีเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 3 ให้ดำเนินการ
 - ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) เพื่อยืนยันการเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. (<http://tcas.cupt.net/>) ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
 - ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (โปรดติดตามดูกำหนดการ ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ ซึ่งจะประกาศภายในวันที่ 6 มิ.ย. 61) และให้ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย (โปรดติดตามดูประกาศของมหาวิทยาลัย)
 - กรณีที่ไม่ดำเนินการให้ครบตามขั้นตอนและตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้วสละสิทธิ์ภายหลัง หรือไม่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าวไปเป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยของนักศึกษารายนั้นๆต่อไป กรณี นักศึกษาเป็นผู้ได้รับทุน มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ดังกล่าวคืนให้

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ เข้าศึกษา ตามระบบ TCAS ในรอบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวน 9 คน

กลุ่มแรก จำนวน 6 คน (เรียงตามตัวอักษร) จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรม
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับค่าใช้จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สาขาวิชาที่สมัคร
1	นางสาว	ชฎาวรรณ	คำต่าง	วิทยาศาสตร์
2	นาย	ธนกรณ์	เพียรธัญญกรณ์	วิศวกรรมศาสตร์
3	นาย	ภูสิทธิ์	บุญเกิด	วิทยาศาสตร์
4	นางสาว	วัลวิภา	โคลา	วิศวกรรมศาสตร์
5	นางสาว	ศิริพร	จรงราช	สาธารณสุขศาสตร์
6	นาย	ศุภศิลป์	ย่อแสง	วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสอง จำนวน 3 คน (เรียงลำดับ) จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

ลำดับ ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สาขาวิชาที่สมัคร
7	นาย	อิทธิพล	วังหนองหว่า	วิศวกรรมศาสตร์
8	นางสาว	ลักษิกา	พันธ์วิทยาศักดิ์	เทคโนโลยีอาหาร
9	นางสาว	นิวัตพร	มูลที	วิศวกรรมศาสตร์

กรณีที่ผู้มีสิทธิ์รับทุนกลุ่มแรกสละสิทธิ์ ให้เลื่อนผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มสองทดแทนได้ที่ละลำดับตามจำนวนทุนที่ว่าง